



## มจพ. ขานรับนโยบายบริหารงานโปร่งใส เสริมทัพศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศปีอนาคตสาทรกรรม 4.0

...มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง  
นายสุชาติ เชียงจิน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.  
2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงจิน อธิการบดี มจพ. ได้สานต่อ  
และน้อมนำหลักการมาภิบาล มุ่งประกาศเจตจำนงการบริหารงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดง  
เจตนารมณ์อันชัดเจนในความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นแนวทางในการบริหารงาน พร้อมสร้างเชื่อมั่นแก่สังคมว่า  
มจพ. มุ่งมั่นสู่มหาวิทยาลัยสีขาวอย่างยั่งยืน โดย “มีรางวัลชมเชย  
องค์กรโปร่งใส” 3 ปีซ้อน พ.ศ.2556, 2557 และ 2558 ซึ่งเป็น  
รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์  
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศจาก ป.ป.ช. ที่  
มจพ. ได้รับคะแนน 87.27 ซึ่งเป็นผลการประเมินโครงการประเมิน  
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Integrity and  
Transparency Assessment - ITA) จากสำนักงานคณะ  
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงจิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ซึ่ง  
สำเร็จการศึกษาป.ตรี, ป.โท และป.เอก  
จากประเทศเยอรมัน เปิดเผยว่า มจพ.ก่อตั้ง  
ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ  
เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวระหว่างรัฐบาลไทย  
และรัฐบาลเยอรมนี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  
2502 เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ประกาศนียบัตร  
วิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์จนถึงระดับปริญญาเอก  
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านทฤษฎีควบคู่  
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานเยอรมัน รวมถึงการจัด  
ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา  
ร่วมกับภาคเอกชน มจพ. มีนโยบายสร้างความ  
เข้มแข็งและโดดเด่นในนวัตกรรมใหม่ร่วมกับ



ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงจิน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)

องค์กรต่างๆ โดยให้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิจัย  
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ตามอัตลักษณ์ มจพ. “คิดเป็น ทำเป็น”

ปี 2560 มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่ 251+ของโลก ใน TOP  
300 ASIA UNIVERSITIES RANKING 2017 (TOP UNIVERSITIES  
IN ASIA, THE TIMES HIGHER EDUCATION ASIA  
UNIVERSITY RANKINGS 2017) และติดอันดับมหาวิทยาลัย  
TOP 10 ของประเทศไทย

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจ ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง เป็น



อีกหนึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงงาน  
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนา  
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตาม Roadmap  
ของรัฐบาล ส่วน มจพ. วิทยาเขตปราชญ์บุรี มีการต่อยอด  
การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเป็นผู้นำใน  
วงการวิชาชีพ บูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่  
อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย  
พัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม  
เกษตร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยการ  
นำทีมบุคลากรด้านการวิจัยเข้าร่วมงาน The 19<sup>th</sup>  
Food Innovation Asia Conference (FIAC) 2017  
นอกจากนี้ มจพ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุน  
การใช้พลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ  
เรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ  
วิชาการ อาทิ โครงการ “Zero Waste” ณ มจพ.  
วิทยาเขตระยอง ที่จะนำ มจพ. ขับเคลื่อน  
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สู่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยยุคใหม่ : UI Green Metric World University Ranking  
มจพ.ได้ตระหนักถึงภารกิจและบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ  
ให้ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ และ  
ต่างประเทศ ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบของประเทศ  
เยอรมัน ในการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค วิศวกร และนักบริหาร  
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม และสร้างทักษะฝีมืออนาคตอุตสาหกรรม  
ให้มีความเป็นนานาชาติ ร่วมบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อ  
การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่เวทีโลกอย่างมืออาชีพ และ  
ขยายผลการพัฒนาที่ต่อยอดได้อย่างยั่งยืนตามนโยบาย  
ของรัฐบาล